



ยกร่าง ตร.จับลิขสิทธิ์

ต้องยอมรับคดีเด็กสาววัย 15 ปีขายกระทงแล้วถูกกลุ่มที่อ้างตัวได้รับลิขสิทธิ์ล่อซื้อสินค้า จนนำไปสู่การถูกจับกุมดำเนินคดีลิขสิทธิ์ ที่พลิกจากเด็กเป็นผู้ต้องหาตามมา เป็นถูกใส่ร้าย “บักต้อย” พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทวงคืนความยุติธรรมครั้งนี้

การลงพื้นที่ตามคดีในโรงพักเมืองนครราชสีมา จนนำไปสู่การติดต่อตัวแทนบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของบริษัท ชาน-เอ็กซ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อยืนยันกระทงของเด็กอายุ 15 ปีไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากตรวจสอบแล้วกระทงดังกล่าวมีรูปทรงใบหน้า ใบหู ไม่มีความเหมือนหรือคล้ายตัวการ์ตูน ริลัคคุมะ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชาน-เอ็กซ์ แต่อย่างใด

ที่สำคัญบริษัท ที.เอ.ซี. ยืนยันก่อนที่จะมีการจับกุมใคร หากได้รับแจ้งมีการละเมิดลิขสิทธิ์จะตรวจสอบว่ามีการละเมิดจริงหรือไม่ หากมีจริงจะออกจดหมายเตือนก่อนถึง 2 ครั้ง ให้หยุดการกระทำผิด หากไม่มีการแก้ไขจึงค่อยส่งตัวแทนดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งจะไม่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏในข่าว คดีเลยพลิก!!!!



พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา

ที่สำคัญสิ่งที่ “พล.ต.อ.

วิระชัย” ประกาศลั่นจะยกร่างระเบียบปฏิบัติให้ตำรวจทั่วประเทศได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีลิขสิทธิ์ และป้องกันไม่ให้ผู้ที่เป็นมิจฉาชีพแอบอ้างเรื่องนี้ไปกระชกทรัพย์สินประชาชน

“หลังจากนี้ผมได้ยกร่างระเบียบปฏิบัติให้ตำรวจทั่วประเทศได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีลิขสิทธิ์ และป้องกันไม่ให้ผู้ที่เป็นมิจฉาชีพแอบอ้างเรื่องนี้ไปกระชกทรัพย์สินประชาชน โดยกำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตัวแทนลิขสิทธิ์ให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้”

นอกจากนี้ พล.ต.อ.วิระชัยยืนยันจากนี้ไปจะไม่มีการไปตีกันในลักษณะนี้อีก แต่หากใครพบเห็นให้แจ้งมาที่ตนได้

ถือว่าเรียกเสียงเฮ เรียกเสียงขอบคุณจากชาวบ้านได้อีกโชหากทำได้จริงตามที่ประกาศเอาไว้

พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 37 เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2504 ถือเป็นตำรวจอนาคตไกลคนหนึ่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการปี 2565

นอกจากนี้สื่อยังคงให้ฉายา “มือปราบพระกาฬ” จากผลงานการปราบปรามคดีสำคัญ เช่น คดียิวฟัน ที่ผู้ต้องหาถูกจำคุกกว่า 12,000 ปี และยังคงลงพื้นที่ไปจับกุมนายทุนยึดบ้านและที่ดินคืนลูกหนี้ รวมทั้งเข้าไปดูแลคดีสำคัญอีกหลายคดี.